



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ไทยนิยม ยั่งยืน ยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบ "สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด"	มติชน
2. คอลัมน์: เติลนิวส์ก่อนขึ้นแท่น: แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยชาวนา	เติลนิวส์
3. รายงานพิเศษ: ไทยนิยมยั่งยืนยกระดับคุณภาพ-มาตรฐานน้ำนมดิบ....	แนวหน้า
4. คอลัมน์: ข้าวสั้น: จีนพบสุกรติดอหิวาต์แอฟริกาที่ซานตง	ไทยโพสต์
5. 'บึกเต่า' ยันสถานการณ์ปัญหาไฟป่า ค่าหมอกควันภาคเหนือปี62ดีขึ้นแน่	คมชัดลึก
6. รมว.เกษตรฯ เดินหน้านโยบายเกษตรประชารัฐ ดึงสหกรณ์ผลิตปุ๋ยใช้เอง....	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
7. คอลัมน์: เวิลด์ มอนิเตอร์: อหิวาต์หมูระบาดซานตง	โพสต์ทูเดย์
8. สนช.ไฟเขียวก.ม.ผังเมืองทบทวนใช้ประโยชน์ทุก5ปี	กรุงเทพธุรกิจ
9. คอลัมน์: กระจก 8 หน้า: ทิ้งประชาชน...ปกป้องนายทุน	ไทยรัฐ
10. สนช.ชะลอเลื่อนกม.ข้าว-26กพ.	ข่าวสด
11. คอลัมน์: พาราสาวะถิ	ข่าวหุ้น
12. กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดงานวันสาธิตปลูกข้าวโพดหลังนาจัด5ฐานเรียนรู้	แนวหน้า

\*\*\*\*\*

# ไทยนิยม ยั่งยืน ยกกระดับคุณภาพน้ำนมดิบ “สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด”

จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ และต้องการยกระดับสหกรณ์โคนมให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้สหกรณ์สามารถพัฒนากิจกรรมของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนผ่านทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์ต่อไป

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด จังหวัดสกลนคร เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่ได้รับงบประมาณดังกล่าว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตน้ำนมให้เพิ่มมากขึ้นและได้มาตรฐาน สหกรณ์ฯ จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสมาชิกของสหกรณ์ฯ

**นางประภัสสร คำพอง ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด** บอกว่า ปัจจุบัน สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด มีสมาชิกเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนม 117 ราย ครอบคลุม 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอมาริชภูมิ กุดบาก นิคมคำฮอน สว่างแดนดิน สองดาว พังโคน อากาศ้านวย วานรนิวาส เจริญศิลป์ และพรรณานิคม โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์ คือ การรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมเพื่อ



จำหน่าย 2 ชนิด ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ และนมยูเอชที

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ได้รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1. เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม 2. รถห้องเย็นสำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์นม ขนาด 6 ล้อ ขนาด 145 แรงม้า และ 3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงงานผลิตนม ขนาด 100 ตารางเมตร รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,450,000 บาท โดยภาครัฐอุดหนุน 3,105,000 บาท และสหกรณ์สมทบอีก 345,000 บาท

หลังจากสหกรณ์ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการดังกล่าว ส่งผลให้สหกรณ์ฯ มีอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน โดยสามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบได้จำนวน 120 ตัวอย่างต่อครั้ง และยังสามารถตรวจค่า Somatic Cell Count (SCC) ได้ในเครื่องเดียว ซึ่งก่อนได้รับงบประมาณไม่สามารถตรวจค่า SCC ได้ และสามารถรวบรวม



น้ำนมดิบจากสมาชิกและฟาร์มโคนมที่ทำสัญญาซื้อขายได้ถึง 10,950 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าปีละ 188,100 ล้านบาท (ก่อนเข้าโครงการ รวบรวมได้ 9,000 ตันต่อปี มูลค่า 162,900 ล้านบาท) และนำมาผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน 20 - 21 ล้านถุงต่อปี จากที่เคยผลิตได้ 19 ล้านถุงต่อปี และผลิตนมยูเอชที ที่พาณิชย์ได้ 16 ล้านกล่องต่อปี จากที่เคยผลิตได้ 14 ล้านกล่องต่อปี ซึ่งนอกจากจะสามารถผลิตนมยูเอชทีที่มีอายุการวางจำหน่ายได้ยาวนานแล้วยังมีรถห้องเย็นสำหรับขนส่งนมพาสเจอร์ไรส์ที่ได้มาตรฐานมากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ จากการได้รับสนับสนุนอุปกรณ์จากโครงการฯ ทั้ง 3 รายการสามารถช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบเพื่อนำมาผลิตนมพาสเจอร์ไรส์สำหรับโรงเรียน รวมทั้งนมยูเอชที ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพและหันมาดื่มนมที่ผลิตจากสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อปริมาณการจำหน่ายในอนาคต ซึ่งนับเป็นการยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ช่วยแก้ไขปัญหานมโรงเรียน รวมทั้งปัญหาน้ำนมล้นตลาดทำให้สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมสามารถจำหน่ายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และมีรายได้ที่ยั่งยืน

## เดลินิวส์ ก่อนขึ้นแท่น

### ● แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยชาวนา

เมื่อ วันที่ 20 ก.พ. นายประสงค์ ประไพพงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรที่ข้าวเสียหายจากภัยพิบัติเนื่องจากฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ช่วงวันที่ 1 ส.ค.- 31 ต.ค. 61 ในพื้นที่ 2 ล้านไร่ รวม 23 จังหวัด โดยจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ไปปลูกในฤดูนาปี ประจำปี 2562/2563 ไร่ละ 5 กก. แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 50 กก. รวม 10,000 ตัน ในกรอบวงเงินงบประมาณที่กรม.อนุมัติ 270 ล้านบาท.

## ไทยนิยมยั่งยืนยกระดับคุณภาพ-มาตรฐานน้ำนมดิบ เพิ่มขีดความสามารถผลิต 'สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ'



จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ และต้องการยกระดับสหกรณ์โคนมให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้สหกรณ์สามารถพัฒนากิจกรรมของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนผ่านทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์ต่อไป

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด จังหวัดสกลนคร เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่ได้รับงบประมาณดังกล่าว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตน้ำนมให้เพิ่มมากขึ้นและได้มาตรฐาน สหกรณ์ฯจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสมาชิกของสหกรณ์ฯ

นางประภัสสร คำผอง ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด บอกว่า ปัจจุบัน สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด มีสมาชิกเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนม 117 ราย ครอบคลุม 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอมาริชภูมิ กุดบาก นิคมน้ำอุ่น สว่างแดนดิน สองดาว พังโคน อากาศอำนวย วานรนิวาส เจริญศิลป์ และพรรณานิคม โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์ คือ การรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมเพื่อจำหน่าย 2 ชนิด ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ และนมยูเอชที

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ได้รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1.เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม 2. รถห้องเย็นสำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์นม ขนาด 6 ล้อ ขนาด 145 แรงม้า และ 3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงงานผลิตนม ขนาด 100 ตารางเมตร รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,450,000 บาท โดยภาครัฐอุดหนุน 3,105,000 บาท และสหกรณ์สมทบอีก 345,000 บาท

หลังจากสหกรณ์ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก



โครงการดังกล่าว ส่งผลให้สหกรณ์ฯมีอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน โดยสามารถตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพน้ำนมได้จำนวน 120 ตัวอย่างต่อครั้ง และ

# แนวกหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: วาไรตี้/-

วันที่: พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13814

หน้า: 17 (ล่าง)

Col.Inch: 53.83

Ad Value: 48,447

PRValue (x3): 145,341

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ไทยนิยมยั่งยืนยกระดับคุณภาพ-มาตรฐานน้ำนมดิบเพิ่มขีดความสามารถ...

ยังสามารถตรวจค่า Somatic Cell Count (SCC) ได้ในเครื่องเดียว ซึ่งก่อนได้รับงบประมาณไม่สามารถตรวจค่า SCC ได้ และสามารถรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกและฟาร์มโคนมที่ทำสัญญาซื้อขายได้ถึง 10,950 ต้นต่อปี คิดเป็นมูลค่าปีละ

188,100 ล้านบาท (ก่อนเข้าโครงการ รวบรวมได้ 9,000 ต้นต่อปี มูลค่า 162,900 ล้านบาท) และนำมาผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน 20 - 21 ล้านถุงต่อปี จากที่เคยผลิตได้ 19 ล้านถุงต่อปี และผลิตนมยูเอชที พาณิชยได้ 16 ล้านกล่องต่อปี จากที่เคยผลิตได้ 14 ล้านกล่องต่อปี ซึ่งนอกจากจะสามารถผลิตนมยูเอชที ที่มีอายุการวางจำหน่ายได้นานแล้ว ยังมีรตห้องเย็นสำหรับส่งนมพาสเจอร์ไรส์ที่ได้มาตรฐานมากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ จากการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากโครงการฯ ทั้ง 3 รายการ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบเพื่อนำมาผลิตนมพาสเจอร์ไรส์สำหรับโรงเรียน รวมทั้งนมยูเอชที ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพและหันมาดื่มนมที่ผลิตจากสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อปริมาณการจำหน่ายในอนาคต ซึ่งนับเป็นการยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ช่วยแก้ไขปัญหานมโรงเรียน รวมทั้งปัญหาน้ำนมล้นตลาดทำให้สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมสามารถจำหน่ายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และมีรายได้ที่ยั่งยืน



## จีนพบสุกรติดอหิวาต์แอฟริกาที่ซานตง

**ปักกิ่ง** • กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีนยืนยันพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่มณฑลซานตง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเนื้อสุกรแหล่งใหญ่ในฝั่งตะวันออกของประเทศ เป็นครั้งแรก คำแถลงเมื่อวันพุธกล่าวว่า ฟาร์มแห่งหนึ่งในเมืองจี้หนานซึ่งมีสุกร 4,504 ตัว ตรวจพบ 17 ตัวติดเชื้อไวรัสร้ายแรงชนิดนี้ และตายไป 3 ตัว

## 'บิกเต่า' ยันสถานการณ์ปัญหาไฟฟ้า ค่าหมอกควันภาคเหนือปี62ดีขึ้นแน่

**โสภณ ทองดี** ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกกระทรวง กล่าวว่า พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์และผลการดำเนินการป้องกันไฟฟ้าหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด



ลำพูน โดยมีรองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้แทนจาก 9 จังหวัดภาคเหนือ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกว่า 250 คน

โดย พล.อ.สุรศักดิ์ ได้กล่าวเน้นนโยบายการทำงานแบบไร้รอยต่อภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และการอำนวยความสะดวกของผู้นำราชการจังหวัดตามระบบการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ในระดับพื้นที่ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเข้มข้น ทั้งในช่วงห้ามเผา 60 วันอันตราย ตลอดจนเน้นมาตรการป้องกันลดตระเวนไม่ให้มีการเกิดไฟป่า การระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์เครื่องมือ จากเครือข่ายอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม และที่สำคัญคือการสร้างจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชน และเครือข่ายที่จะร่วมกันป้องกันไฟป่าผ่านการสื่อสารที่เป็นระบบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดที่ยังฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้จาก



พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6252

หน้า: 12(บนขวา)

Col.Inch: 45.81 Ad Value: 100,782

PRValue (x3): 302,346

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กเต่า' ยันสถานการณ์ปัญหาไฟป่า ค่าหมอกควันภาคเหนือปี62ดีขึ้นแน่



ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาค  
ส่วนและการใช้เทคโนโลยี  
ทางด้านดาวเทียมของ  
จิสต้า มาใช้ในการบริหาร  
จัดการ จึงมีความมั่นใจว่า  
สถานการณ์หมอกควัน  
และไฟป่าในปีนี้น่าจะอยู่  
ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ



## รมว.เกษตรฯ เดินหน้านโยบายเกษตรประชารัฐ ดึงสหกรณ์ผลิตปุ๋ยใช้เอง-ขายราคาถูกลงกว่าตลาด 30%

ปัจจุบันราคาปุ๋ยในประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังเลือกใช้ปุ๋ยไม่เหมาะสมกับสภาพดิน ส่งผลทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่ามาตรฐาน นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์เร่งหาวิธีลดต้นทุนปัจจัยการผลิต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเร่งรัดจัดหาปุ๋ยให้เกษตรกรได้ใช้ในราคาที่ถูกลง 30%

นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ดำเนินนโยบายเกษตรประชารัฐ โดยให้กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกันดำเนินโครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการผลิตปุ๋ยผสมใช้เองตามคำการวิเคราะห์ดิน

เบื้องต้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการไปยังสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อเปิดรับสหกรณ์ที่สนใจ

ขณะนี้มีสถาบันเกษตรกรสมัครเข้าร่วมแล้ว 462 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้มีสหกรณ์ 242 แห่ง ได้แจ้งปริมาณความต้องการแม่ปุ๋ยแล้ว จำนวน 67,609.55 ตัน เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยผสมใช้เองจำหน่ายให้กับเกษตรกรจำนวน 161,462 ราย และโครงการนี้จะ เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาแก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาแพง ซึ่งหากสหกรณ์สามารถผลิตปุ๋ยผสมใช้เองขายให้เกษตรกร คาดว่าจะประหยัดต้นทุนละ 3,378 บาท

สำหรับเงินทุนในการผลิตปุ๋ยนั้น ขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้สนับสนุนสินเชื่อในการผลิตและการจัดหาปุ๋ยผ่านสถาบันเกษตรกร วงเงิน 1,300 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมไปเป็น ทุนหมุนเวียนในการผลิตและจัดหาปุ๋ยมาจำหน่าย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 2 และ ธกส.รับภาระดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี

ทั้งนี้เป้าหมายในการผลิตปุ๋ยช่วงเริ่มโครงการคาดว่าจะไม่น้อยกว่า 100,000 ตัน และสามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรคิดเป็นมูลค่าเกือบ 300 ล้านบาท สหกรณ์ที่สนใจสอบถามได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด .



## เวิลด์ มอนิเตอร์

### อหิวาต์หมูระบาดชานตง

ปักกิ่ง - กระทรวงเกษตร  
จีนเปิดเผยว่า โรคอหิวาต์สุกร  
แอฟริกันได้แพร่กระจายเข้า  
กลุ่มณฑลชานตง ซึ่งเป็นแหล่งผลิต  
ปลุ่สัตว์ขนาดใหญ่ทางตะวันออกของ  
จีนแล้วเป็นครั้งแรก โดยนับตั้งแต่  
เดือน ส.ค.ปีที่ผ่านมามีจีนพบการ  
ระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน  
แล้วกว่า 100 ครั้ง ใน 27 มณฑล  
ทั่วประเทศ และฆ่าหมูไปแล้ว  
มากกว่า 1 ล้านตัว ■

สนช.ไฟเขียว  
กฎหมายผังเมือง  
ทบทวนใช้พื้นที่ทุก 5 ปี  
16



# สนช.ไฟเขียวก.ม.ผังเมือง ทบทวนใช้ประโยชน์ทุก5ปี

กรุงเทพธุรกิจ ● สนช.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ผังเมือง บังคับใช้เป็นกฎหมาย กำหนดนายกาเป็นประธานกก. นโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เพิ่มปลัดกลาโหมนั่ง กก.ผังเมืองโดยตำแหน่ง จังหวัดอื่นมอบผู้ว่าฯ เป็น ประธาน ให้กรมโยธาฯและผังเมืองทบทวนการใช้ ประโยชน์พื้นที่ทุก 5 ปี โดยเปิดให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม

ในการประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) วานนี้ (20ก.พ.) ได้มีการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ผังเมือง ฉบับที่...พ.ศ. ... ในวาระที่ 3 มีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 เป็นประธาน โดยที่ ประชุมมีมติ 145 ต่อ 0 เสียง เห็นชอบให้ประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ.ผังเมืองฉบับที่...พ.ศ.... เป็นกฎหมาย

ทั้งนี้ที่ประชุมมีความเห็นในประเด็นสำคัญ อาทิ มาตรา 80 เห็นชอบตามที่กรมโยธาธิการ(กมธ.)เสนอ แก้ไข โดยเพิ่มตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นคณะกรรมการผังเมืองโดยตำแหน่ง

ขณะที่ มาตรา 85(1) ในส่วนของผังเมือง กรุงเทพมหานคร ที่มีการปรับแก้ไขจากร่างเดิม ที่ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการ ผังเมืองจังหวัด เป็นให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.)เป็นประธานกรรมการ

กมธ.เสียงข้างน้อย อาทิ นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา สมาชิก สนช. ในฐานะ กมธ.เสียงข้างน้อย ขอสงวน

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

สนช.

ความเห็น ให้กลับไปใช้ร่างเดิม คือให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น ประธานกรรมการจังหวัด เพราะ หากให้ผู้ว่าฯ กทม.ซึ่งมาจากการ เลือกตั้ง มาเป็นประธานกรรมการ

จังหวัดเกรงว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการตนเอง กินเอง ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานให้ จังหวัดอื่น ซึ่งอาจเกิดปัญหาเรื่อง นโยบายในอนาคต

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อส่วน รวมมากขึ้น จึงไม่เห็นด้วย ที่จะ ให้ผู้ว่าฯกทม.เป็นผู้วางผังเมือง รวมถึงมีอำนาจในการอนุมัติ จึง ขอสงวนความเห็น ให้กลับไปใช้ ตามร่างเดิม คือให้ปลัดกระทรวง กลาโหมเป็นประธาน

ด้านนายชาญวิทย์ วลัยบุญ สมาชิก สนช.ในฐานะ กมธ.เสียง ข้างน้อย กล่าวว่า แม้ผู้ว่าฯ กทม. จะถือเป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง แต่อาจทำให้ การดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่าง ทับซ้อน ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ตาม ร่างเดิมระบุให้ประชาชนสามารถ ไปยื่นอุทธรณ์ได้ โดยมีรัฐมนตรี เป็นผู้พิจารณา แต่กฎหมายฉบับ ปัจจุบัน กลับมีการแก้ไขให้ผู้ว่าฯ กทม.เป็นผู้พิจารณา ซึ่งผู้ว่าฯ กทม. อยู่ในตำแหน่งที่ทั้งให้คุณและให้ โทษ จึงขอให้พิจารณาในเรื่องนี้ อย่างรอบคอบ และขอให้กลับไป ใช้ตามร่างเดิม

ส่วนความเห็นของ กมธ.เสียง ข้างมาก อาทิ คุณหญิงทรงสุดา ยอด มณี รองประธาน กมธ. ซึ่งแจ้งว่า

การให้ผู้ว่าฯ กทม.เป็นกรรมการ ผังเมืองจังหวัด เป็นการป้องกัน ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำรง ตำแหน่ง เพราะตามร่างเดิม กำหนด ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ เป็นทั้งประธานกรรมการผังเมือง กลาง เป็นและกรรมการผังเมือง ระดับจังหวัด กมธ.จึงมีการปรับ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กรรมการ

ส่วนที่ระบุว่า เกรงจะมีการชง เอง กินเองนั้น ขอเรียนว่า ในมาตรา 27 วรรค 2 ระบุว่า ก่อนเสนอผังให้ ขอความเห็นกรมโยธาธิการ ผังเมือง เพื่อพิจารณาและในกรณีที่ไม่สามารถ หาข้อยุติได้ ให้เสนอเรื่องดังกล่าว ไปยังคณะกรรมการผังเมืองกลาง ที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการ หมายความว่า ปลัดกระทรวง มหาดไทยมีอำนาจในการให้ความ เห็นชอบขั้นสูงสุดอยู่แล้ว

ท้ายที่สุด ที่ประชุมมีมติ 133 ต่อ 15 เสียง เห็นชอบตามที่นางนิ พัทธาเสนอ คือให้คงตามร่างเดิม ที่ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น ประธาน

โดยคุณหญิงทรงสุดา กล่าว ทั้งท้ายว่า หากเป็นไปตามร่างเดิม เท่ากับว่าจะไม่มีตัวแทนท้องถิ่น เป็นกรรมการ ตนจึงขอเสนอให้ ผู้ว่าฯ กทม.เป็นกรรมการร่วมด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ สารสำคัญของร่างกฎหมายฉบับ

ดังกล่าว กำหนดให้กรมโยธาธิการ และผังเมืองมีการทบทวนผัง นโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ทุก 5 ปี หรือในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการบริหารประเทศ หรือสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมเปลี่ยนแปลงไป จะจัดให้มีการทบทวนก่อนระยะเวลา ดังกล่าวก็ได้

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้การ วางและจัดทำผังเมืองรวม เป็น อำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและ ผังเมือง หรือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หรือกรมโยธาธิการและ ผังเมือง และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นร่วมกัน จะต้องสอดคล้อง กับผัง นโยบายระดับจังหวัด และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ มาตรฐานที่อธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมืองกำหนด

เมื่อได้มีประกาศกระทรวง มหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ ใช้บังคับผังเมืองรวม ณ ท้องที่ใดแล้ว ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ ท้องที่นั้น เห็นสมควรจะจัดให้มีการ วางและจัดทำผังเมืองเฉพาะในท้องที่ ของตนขึ้น หรือจะขอให้กรมโยธาธิการ และผังเมือง เป็นผู้วางและจัดทำ ผังเมืองเฉพาะก็ได้

ขณะเดียวกัน ยังกำหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายการผังเมือง

แห่งชาติ” ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น ประธาน คณะกรรมการผังเมือง มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น ประธาน ในส่วนของคณะกรรมการ จังหวัด ประกอบด้วย กทม. ให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น ประธาน ขณะที่จังหวัดอื่นๆ ให้ ผู้ว่าฯ ราชการจังหวัดเป็นประธาน เป็นต้น

ทั้งนี้ที่ประชุมมีความเห็นใน ประเด็นสำคัญ อาทิ มาตรา 80 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการผังเมือง” ประกอบด้วย 1.ปลัดกระทรวง มหาดไทยเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ

ในกรณีที่เป็นการวางและจัดทำ แกะไข หรืออนุมัติผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหารให้ ปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมเป็น กรรมการโดยตำแหน่งด้วย

# กระจก 8 หน้า

## ทึ่งประชาชน...ปกป้องนายทุน

คนไทยเตรียมตัว “ตายผ่อนส่ง”!! ด้วยความรักจาก “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” ที่มี “นายอภิรักษ์ โชติกเสถียร” รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน

เพราะการประชุม เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62 วันแห่งความรัก ที่ประชุมไม่ยกเลิกการใช้วัตถุอันตราย 3 รายการคือ พาราควอต, โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งยืนตามมติเดิมเมื่อวันที่ 23 พ.ค.61 โดยยังคงให้ใช้กับพืช 6 ชนิดคือ ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และไม้ผลที่ขึ้นทะเบียน

แต่ให้เวลา 2 ปีนับจากนี้เพื่อให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการ เช่นศึกษาวิจัยเพื่อลดการใช้สารเคมี หาวิธีทดแทนการใช้สารเคมี ศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นต้น ก่อนจะกลับมาพิจารณาอีกครั้งว่าจะยกเลิกการใช้ได้หรือไม่

เพียงเท่านี้ก็รู้แล้วว่า รัฐบาลนี้จริงใจที่จะแก้ปัญหาหรือไม่ ทั้งๆที่มีข้อมูลและหลักฐาน ยืนยันอย่างชัดเจนว่า สารเคมีทั้ง 3 ชนิดเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อผู้ที่ได้รับสารนี้

โดยงานวิจัยหลายชิ้น และบทความของหลายหน่วยงานทั้งต่างประเทศและไทย ยืนยัน สอดคล้องกันว่า พาราควอตมีพิษสูง มีอันตรายถึงชีวิต ทำลายสมอง เพิ่มโอกาสการเป็นโรค พาร์กินสัน พบสารนี้ตกค้างในสิ่งแวดล้อม น้ำ พืช อาหาร เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (THAI PAN) ระบุ พบพาราควอตในผัก ผลไม้ที่ขายในห้างโมเดิร์นเทรดในระดับ เกินมาตรฐาน 6 ตัวอย่าง จากที่สุ่มตรวจ 76 ตัวอย่าง

ในประเทศไทย หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม เกษตรกร ผู้ใช้สารเหล่านี้ เรียกร้องให้ยกเลิกการใช้มาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่มีการตอบสนอง เป็นเพียงการ “ซื้อเวลา” (Delay Tactics) เพื่อเอื้อให้บริษัทขายสารเคมีข้ามชาติ และนายทุน ไทยกอบโกยประโยชน์บน “ความตายผ่อนส่ง” ของคนไทยให้เต็มอัมเสียก่อน

มติการประชุมเมื่อวันที่ 14 ก.พ.62 ก็เช่นเดียวกัน ยืดเวลาการยกเลิกใช้ไปอีก 2 ปี ด้วยข้ออ้างอุบารห์สิ้นดี ทั้งนายอภิรักษ์ และ “นายกฤษฎา บุญราช” รรมว.เกษตรฯ ประสานเสียงว่า ยังหาสารอื่นทดแทนไม่ได้ หากยกเลิกทันทีเกษตรกรผู้ใช้จะได้รับผลกระทบและยังอาจเพิ่มปริมาณฝุ่น PM 2.5 เพราะเมื่อใช้ยาปราบศัตรูพืชไม่ได้ เกษตรกรก็ต้องเผาซากพืชที่เป็นสาเหตุของฝุ่น PM 2.5

ฟังเหตุผลแล้วดีสุดๆ กับการอนุญาตให้ใช้ต่อ แต่ภาคประชาสังคมมองต่างมุม การให้ใช้ต่ออีก 2 ปี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ค้า เพราะก่อนหน้านี้ได้โหมนำเข้ามาตุนไว้ก่อนแล้ว ถ้ายกเลิกคงเจ๊งระนาว และการให้ใช้ต่อทำให้ยังขาย “สารพิษ” เหล่านี้ ได้ต่ออีก

การประชุมคณะกรรมการในอีก 2 ปีข้างหน้า เราได้เดาว่ามติจะเป็นอย่างไร คนไทยคงทำได้แค่ “ป้องกัน” ตัวเอง กินอาหารปลอดสารพิษ หรือล้างให้สะอาดก่อน จะหวังพึ่งหน่วยงานราชการและรัฐบาลคงไม่ได้

อย่างที่เห็น รัฐบาล “เลือก” ปกป้องผลประโยชน์นายทุนเขี่ยทึ่งประชาชน...การเลือกตั้งครั้งนี้สิทธิอยู่ในมือเรา เลือกให้ดีที่สุด!!

ฟันนี้เอส

# สนช.ชะลอ

## เลื่อนกม.ข้าว-26กพ.

### ถึงปิดประชุม-พรเพชรอาสา จับเข้าวิปสั่งให้กมธ.ทบทวน ตามข้อเรียกร้องของชาวนา

สั่งปิดประชุมก่อนจะถึงวาระ  
พิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว สนช.ชะลอ  
กฎหมายร้อน จากนั้นประธาน  
สนช.ก็เรียกทักท้วงที่ ขอให้กมธ.  
นำไปทบทวนเนื้อหา □ อ่านต่อหน้า 11

#### ● กม.ข้าว □ ต่อจากหน้า 1

ตามที่เครือข่ายชาวนาขึ้นหนังสือท้วงติง  
ขณะที่ประชุม กมธ.จะเข้าพิจารณาอีกครั้ง  
ในที่ประชุมวันอังคารหน้า โดยจะนำข้อเรียกร้อง  
และคัดค้านจากฝ่ายต่างๆ กลับไปทบทวน  
อีกครั้ง ด้านระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่าย  
ชาวนาไทยลั่นคั้นเค็มที่ ระบุไม่มีการแก้สาระ  
สำคัญ แต่ปรับถ้อยคำไม่ให้เกิดการต่อต้าน  
เท่านั้น

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 20 ก.พ. ที่รัฐสภา  
เครือข่ายเกษตรกรทางเลือก โดยนายมงคล  
ด้วงเขียว ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ และน.ส.  
ทัศนีย์ วีระกันต์ สมาชิกเครือข่ายฯ ขึ้นจดหมาย  
เปิดศัณ्ฑ์ถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่าน พล.อ.สุภาภูมิ  
อุดมะ สมาชิกสนช. ในฐานะที่ปรึกษาคณะ  
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. ข้าว  
พ.ศ.... เพื่อคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว และขอ  
ให้สนช.ชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว

นายมงคล กล่าวว่า เครือข่ายเกษตรกร  
ทางเลือกเห็นว่าร่างพ.ร.บ.ข้าวต้องเป็น  
ประโยชน์ต่อชาวนา ผู้ประกอบการในห่วงโซ่  
เศรษฐกิจข้าว และผู้บริโภค เป้าหมายของร่าง  
กฎหมายดังกล่าวต้องส่งเสริมศักยภาพของ

ชาวนารายย่อย พัฒนาองค์กรชาวนาให้มีความ  
เข้มแข็ง ภายใต้ระบบการผลิตที่ยั่งยืน ส่งเสริม  
การอนุรักษ์ การแลกเปลี่ยนพันธุ์ และพัฒนา  
ข้าวที่เหมาะสมกับภูมิวิเทศ วิถีวัฒนธรรม  
และเศรษฐกิจชุมชน ทั้งเพื่อใช้เอง และการ  
จำหน่าย โดยเกษตรกรและชุมชน

ด้านน.ส.ทัศนีย์ กล่าวว่า เครือข่ายฯ  
มีความเป็นห่วงในส่วน of มาตรา 6 สักส่วน  
ของกรรมการจากผู้แทนองค์กรเกษตรกรผู้ปลูก  
ข้าว จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก  
เมื่อเทียบกับกรรมการ โดยตำแหน่งที่เป็น  
ข้าราชการ และนักการเมือง ซึ่งมีจำนวน 14  
คน ซึ่งมีอำนาจกำหนดนโยบายและแผน  
พัฒนาข้าวทั้งหมด ฉะนั้น เมื่อสัดส่วนของ  
เกษตรกรน้อยมาก ก็ไม่มีสิทธิมีเสียงพอใน  
การแสดงความคิดเห็น หรือกรณีที่ต้องลงมติกัน  
ในเรื่องใด จึงอยากเสนอให้สัดส่วนของ  
เกษตรกรมีจำนวนมากกว่านี้

มาตรา 20 ระบบข้อมูลที่ตัวกฎหมายเขียน  
ให้มีระบบส่งใบรับรองข้าวทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งเป็นข้อจำกัดของเกษตรกร มาตรา 21 การ  
จัดให้มีการทำเขตศักยภาพการผลิตข้าวของ  
ประเทศ เป็นลักษณะโซนนิ่งพื้นที่ปลูกข้าว  
ซึ่งไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ศักยภาพของพื้นที่  
หรือวัตถุประสงค์เพื่อการค้าเท่านั้น เพราะการ

ผลิตข้าวเป็นความมั่นคงทางอาหารของคนใน  
ประเทศ มาตรา 27/2 เป็นการบัญญัติให้มีการ  
ส่งเสริม และสนับสนุนเฉพาะพันธุ์ข้าวที่กรม  
การข้าวประกาศรับรองพันธุ์ และเพาะปลูก  
ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตามเขตศักยภาพ  
การผลิตข้าว ที่กำหนดโดยกรมการข้าวเท่านั้น  
ทั้งๆ ที่สายพันธุ์ข้าวที่เกิดขึ้นโดยชาวนาราย  
ย่อย และชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่ง  
ควรได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม แต่ไม่ถูก  
กำหนดไว้เลย

น.ส.ทัศนีย์กล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ เห็นว่า  
ไม่ควรรีบเร่งออกกฎหมายที่กระทบสังคม  
ในวงกว้าง และควรรับฟังความเห็นจาก  
ผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน จึงขอเรียกร้องให้สนช.  
ชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว โดยให้เป็น  
หน้าที่ของรัฐสภาที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง

เมื่อถามว่าตามที่สนช.ระบุว่าใช้เวลาถึง 2  
ปี ในการรับฟังความเห็น ตามมาตรา 77 ของ  
รัฐธรรมนูญ ทางเครือข่ายฯ ได้แสดงความเห็น  
หรือไม่ น.ส.ทัศนีย์กล่าวว่า ทราบว่ามีกรรับ  
ฟังความเห็นผ่านศูนย์ข้าวชุมชน และผ่านทาง  
เว็บไซต์ ซึ่งศูนย์ข้าวชุมชนก็ผลิตข้าวให้กรม  
การข้าว แต่ในส่วนของชาวนาทั่วไปกว่า  
1,000 แห่ง ไม่เคยได้รับฟังความเห็นเลย

“กฎหมายฉบับนี้ไม่ตรงกับความต้องการ

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10312

หน้า: 1 (บนขวา), 11

Col.Inch: 111.64 Ad Value: 184,206

PRValue (x3): 552,618

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: สนช.ชะลอเลื่อนกม.ข้าว-26กพ.

ของชาวนา และไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ชาวนา ให้มีอิสระ ให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนา พันธุ์ข้าวของตัวเองได้ แต่เป็นการรวมศูนย์อำนาจให้กับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จึงขอเรียกร้องให้ สนช. และรัฐบาล รับฟังความเห็นประชาชน ไม่ควรออกกฎหมายที่เป็นน้ำตาของชาวนา” น.ส.ทัศนีย์กล่าว

ด้าน พล.อ.สุภาวดี กล่าวว่า ขอชื่นชมให้ กลายความกังวล ว่าการดำเนินการเกี่ยวกับ พันธุ์ข้าวต่างๆ ไม่มีผลกระทบต่อชาวนาหรือ เกษตรกรทั้งสิ้น รวมทั้งนักวิชาการที่ปรับปรุง พันธุ์พืช ที่ผ่านมาสืบรับฟังความเห็นมา ตลอด 2 ปี ทั่วทุกพื้นที่ และสมาคมชาวนาก็ ไม่ได้คัดค้าน ทุกคนเข้าใจกันหมดแล้ว ซึ่งข้อ ห่วงใยของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือก ใน ครั้งนี้ เราได้ดำเนินการแก้ไขหมดสิ้นแล้ว ชื่นชมว่าชาวนาได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า เดิม และจะทำให้ชาวนามีอาชีพที่มั่นคง

วันเดียวกัน นายพิชัย นริพทะพันธุ์ ทีม เศรษฐกิจพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่า ตามที่ สภาพัฒนาแสดงว่าเศรษฐกิจไทยปี 2561 ขยาย ตัวได้ 4.1% ซึ่งเป็นการขยายตัวมากที่สุดใน 6 ปีนั้น เป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ครบ เพราะหาก มองย้อนหลังในปี 2556 เศรษฐกิจไทยโตได้ เพียง 2.9% เพราะมีการประท้วงของ กปปส. หากไม่มีการประท้วงเศรษฐกิจไทยน่าจะโต ได้ 4% แล้ว และต่อมาในปี 2557 ก็มีการทำ รัฐประหารทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำมาก แค่ 0.8% และการขยายตัวที่ต่ำมาตลอดตั้งแต่ มีการรัฐประหาร ที่ 2.8%, 3.2%, 3.9% และ มาปี 2561 นี้ 4.1% และเป็นการขยายตัวที่ต่ำ สุดในอาเซียนตลอด 6 ปี ซึ่งหากเทียบกับปี 2555 ก่อนมีการประท้วงและการปฏิวัติ เศรษฐกิจไทยขยายได้ถึง 6.6% ซึ่งสูงกว่าทั้ง 6 ปีนี้มาก หากไม่มีการรัฐประหารเศรษฐกิจ ไทยก็น่าจะโตได้อย่างต่ำ 4-5 % ทุกปี จึงอยาก ให้สภาพัฒนาได้ให้ข้อมูลให้ครบทุกด้าน

นายพิชัยกล่าวอีกว่าตนเรียกร้องขอให้ สนช. เลื่อนการพิจารณา พ.ร.บ.ข้าว ไปจนถึง หลังการเลือกตั้ง เพื่อให้รัฐบาลใหม่และ รัฐสภาใหม่ ได้พิจารณาอย่างละเอียด เพราะ เรื่องดังกล่าวกระทบกับชาวนาเป็นวงกว้าง อีกทั้งความไม่น่าเชื่อถือของรัฐบาลนี้ที่มักจะ ถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้แก่ขบวนการ โดย ตลอด ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่จะผ่าน พ.ร.บ.ข้าวในรัฐบาลนี้ และไม่มีความเร่งรีบ ที่จะต้องเร่งผ่านพ.ร.บ.ข้าวนี้ หากไม่ต้องการ เอาใจนายทุนรายใดเป็นพิเศษ จึงอยากเรียก

ร้องให้เลื่อนการพิจารณา ไปจนกว่าจะมี รัฐบาลหลังการเลือกตั้งที่ประชาชนจะ สามารถตรวจสอบได้อย่างแท้จริง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า หลังจาก ประชุมสนช. พิจารณาร่างพ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ. ... ในวาระสอง และวาระสาม เสร็จสิ้น ตาม ระเบียบวาระการประชุมจะต้องพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. ... ต่อ แต่เมื่อพิจารณาร่าง กฎหมายผังเมืองเรียบร้อย นายสุรชัย เลี้ยงบุญ เลิศชัย รองประธานสนช. คนที่ 1 ทำหน้าที่ ประธานการประชุมสนช.ขณะนั้น สั่งปิดการ ประชุมในเวลา 14.30 น. โดยไม่ได้กำหนดครุข ละเอียดว่าจะพิจารณาร่างพ.ร.บ. ข้าว วันใด ท่ามกลางกระแสต่อต้านของภาคประชาชนที่ ติดตามฝัารอว่าสนช.จะตัดสินใจอย่างไร

อย่างไรก็ตาม เมื่อสั่งปิดการประชุม ปรากฏว่ามีการประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาสนช. (วิปสนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. เป็นประธาน

ด้านนายนิชา ผาสุก เลขานุการวุฒิสภา ให้ สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่ต้องปิดการประชุมสนช. เพราะหลายคนต้องพิจารณาร่างพ.ร.บ. ในชั้น กรรมาธิการฯ หลายฉบับ ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่อง องค์ประชุม ดังนั้น ประธานสนช.จึงขอปิด ประชุมไปก่อน ส่วนกรณีที่ร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. ... ที่มีกระแสคัดค้านจากตัวแทนชาวนา ไม่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่ว่าประเด็นที่ทำให้ สนช. สั่งปิดการประชุมก่อนจะถึงวาระพิจารณาตาม ที่กำหนดไว้ในระเบียบวาระประชุม

เมื่อเวลา 15.30 น. ที่รัฐสภา พล.อ.มารุต ปิณฑะสิงห์ ประธาน กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าวพ.ศ.... แถลงว่าเหตุที่มีการเลื่อน วาระการประชุม ร่างพ.ร.บ.ข้าว ออกไปเป็น วันอังคารที่ 26 ก.พ.นี้ เพราะกมธ.เห็นพ้องว่า จะนำข้อเรียกร้องและคัดค้านจากฝ่ายต่างๆ กลับไปทบทวนอีกครั้ง เช่น การซื้อขายข้าว ตามวิธีชุมชน เป็นต้น ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ให้ตัวแทนชาวนาเข้ามาเป็น กรรมการระดับชาติถึง 4 คน รวมถึงอาจได้ สักส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย อย่างไร ก็ตาม นายพรเพชรกล่าวในที่ประชุมขอให้ กมธ.นำร่างพ.ร.บ.ข้าวไปทบทวนเนื้อหาตาม ประเด็นที่มีเครือข่ายชาวนายื่นหนังสือท้วงติง และเสนอความคิดเห็นขัดแย้งเพื่อให้เกิดความ รอบคอบและทำร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์ กับชาวนาทุกกลุ่ม

นายคุณัญญา บุญราช รว.เกษตรและ สหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้หารือนายกรัฐมนตรึ

เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ข้าว ที่กำลังมีปัญหาอยู่ใน ขณะนี้ว่า กฎหมายที่สนช. ร่างขึ้น จากนั้นคือ ไป ก็ให้เป็นหน้าที่ สนช.พิจารณา แต่เชื่อว่า น่าจะปรับปรุงมาตราที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น ทะเบียน และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ตามที่ กระทรวงเกษตรฯตั้งข้อสังเกตเอาไว้ ซึ่งต้อง รอผลการพิจารณาอีกครั้ง

นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนา และเกษตรกรไทย กล่าวว่า ดีแล้วที่คณะ กรรมาธิการเลื่อนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว ออกไป ในระหว่างนี้สมาคมฯจะเข้าไปดูรายละเอียดในร่างตามลิงก์ของสนช.อีกที จากที่ ผ่านมา ไม่สามารถเปิดเข้าไปดูได้ แต่คงไม่ เรียกเรื่องใดๆ อีกเพราะที่ผ่านมาได้ดำเนินการ ไปหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม ชื่นชมว่า หาก สนช.ไม่ปรับแก้ร่างดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อ ชาวนาทั้งประเทศอย่างแน่นอน

นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่าย ชาวนาไทย กล่าวว่า สาเหตุที่เลื่อนการ พิจารณา พ.ร.บ.ข้าวออกไป เนื่องจากวิปสนช. กับวิป รัฐบาลหารือแล้วต้องแก้ไขบางประการ โดยจะ พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 26 ก.พ.นี้ โดยจะให้ เวลาทั้งวันเพื่อผลักดันให้ผ่านการพิจารณาของ สนช.ให้ได้ ในเบื้องต้น สนช.ยังยืนยันว่า จะไม่มี ปรับแก้สาระสำคัญใดๆ แต่จะปรับรายละเอียดให้ สละสลวยเป็นภาษากฎหมายมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้บรรยากาศการคัดค้านให้ซอ่พ่ดลง

“สิ่งที่ผมแปลกใจคือ ทำไมกลุ่มชาวนาที่ คัดค้าน และบางสื่อ รัฐบาลพิจารณาจนถึง 3 ชั่วโมง เป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบ เพราะ วันนี้ผมมีความหวังกับการพิจารณา” นาย ระวีระบุ

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 90,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6158

Col.Inch: 56.06

Ad Value: 44,848

คอลัมน์: พาราสาвање

หน้า: 13(กลาง)

PRValue (x3): 134,544

Clip: Black/White



๕๕ ช่วงนี้ นอกจากพรรคการเมืองและผู้สมัครจะวุ่นอยู่กับการหาเสียงเพราะเวลาหยาบย่นบัตรลงเข้ามามากขึ้นแล้ว ในส่วนของผู้สมัครที่ไม่ผ่านการรับรองจากกกต.ก็ต้องดำเนินการรวบรวมหลักฐานไปยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ซึ่งมีหลายรายที่เห็นว่าน่าจะเกิดความผิดพลาดจากระบบฐานข้อมูลของ กกต.เอง โดยเฉพาะกรณีของ **กรวีร์ ปริศนานันท์กุล** ผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ 9 ของพรรคภูมิใจไทย

๕๖ โดย **นิกร จำนง** ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา อดีตต้นสังกัดเดิม ถึงกับออกโรงว่าพร้อมที่จะไปยื่นรับการลาออกจากพรรคของกรวีร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และเชื่อว่าน่าจะมีความสมบูรณ์ครบถ้วน แต่ตั้งข้อสังเกตว่า **ความผิดพลาดน่าจะเกิดจากระบบข้อมูลของ กกต.เอง** อย่างไรก็ตาม กระบวนการอุทธรณ์ของผู้สมัครต่อศาลฎีกานั้นถือว่าไม่ยุ่งยาก และจะมีการพิจารณาในเวลาอันรวดเร็ว

๕๗ ทาง **พันตำรวจเอกจรูญวิทย์ ภูมมา** เลขาธิการ กกต.ได้ย้ำว่า **ศาลฎีกาจะใช้เวลาพิจารณา 1-2 วันก็แล้วเสร็จ** โดยศาลจะให้กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐาน ไม่ต้องไปเบิกความขึ้นศาลตามที่หลายคนเข้าใจ ซึ่งระบบนำสืบของศาลไม่ยุ่งยาก โดยจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาเป็นหลัก ถ้าเช่นนั้นหลายคนหลายพรรคก็น่าจะเบาใจได้ หากมั่นใจว่าทุกอย่างได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

๕๘ อย่างไรก็ตาม ประเด็นอันเกี่ยวข้องกับการรับรองคุณสมบัติของ กกต. นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ ส.ส.แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อเท่านั้น คำถามสำคัญอยู่ที่การรับรองแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองมากกว่า โดยเฉพาะการถูกร้องของ **พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา** แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชาชน **ด้วยสถานะเจ้าหน้าที่รัฐและมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด** ไม่น่าจะได้รับการรับรอง

๕๙ กรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตทั้งกระบวนการ วิธีการวินิจฉัย รวมไปถึงระยะเวลาที่กกต.จะดำเนินการ เพราะนั่นมันหมายถึงมาตรฐานของผู้ควบคุมการเลือกตั้ง ไม่เพียงเท่านั้น ทุกกระบวนการที่แสดงออกมันจะเป็นบททดสอบด้วยว่า **ผู้ควบคุมการเลือกตั้งนั้นได้ดำรงตนไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงหรือไม่** หากมีคำถามเรื่องมาตรฐาน มันก็อาจจะหมายถึงชนวนที่จะให้เกิดวิกฤติในอนาคตได้เช่นกัน

๖๐ ประเด็นคุณสมบัติของผู้นำผิดจรรยาบรรณที่ถูกร้อง ต้องถูกนำไปเทียบเคียงกับการมีมติสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติในทันทีทันใด เพราะจะเป็นภาพสะท้อนที่เด่นชัดว่าด้วยการกระทำและตำแหน่งแห่งหนของทั้งสองเรื่องนั้นมันมีความชัดเจนอยู่ในตัวไม่ต้องแปรความ **ตำแหน่งหัวหน้าคสช. ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายแน่นอน** อยู่ที่ว่ากกต.จะตีความแล้วอธิบายกับสังคมว่าไม่ได้ขาดคุณสมบัติในการถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกฯอย่างไร

๖๑ ผลจากการวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ นั้น มีคำถามที่น่าสนใจคำถามหนึ่งดังมาจาก **พนัส ทัศนียานนท์** อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไปถึงประธาน กกต.ว่า **ตระหนักดีใช่ไหมว่าการตัดสินใจของ กกต. ที่เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค นั้นเกิดจากความไม่มี Integrity ของพวกท่าน**

๖๒ คำดังกล่าวนั้น หากไปถอดความหมายในฐานะที่ กกต. เป็นองค์กรตรวจสอบการเลือกตั้ง เป็นองค์กรที่ต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชนส่วนใหญ่ ก็จะไม่แปลกความได้ว่า **ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น** หรืออันหนึ่งก็คือ **พูดอะไรก็ทำในสิ่งที่ได้เคยพูดไว้** ซึ่งพฤติกรรมที่ถูกเรียกเช่นนี้ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเป็นผู้นำและองค์กรที่ต้องวางตัวเป็นกลาง

๖๓ ถ้ายึดภาษาวิชาการคงจะอธิบายได้ว่า **การที่เรามี Integrity จะทำให้เราเกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากคนอื่น** ซึ่งทำให้คนอื่นพร้อมที่จะตามเราในฐานะที่เราเป็นผู้นำ ผู้นำหลายคนที่ทำลายความน่าเชื่อถือของตนเองลงก็ด้วยการไม่รักษาคำพูด การพูดอย่างทำอีกอย่าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านั้น

๖๔ องค์กรอย่าง กกต. คงตระหนักดีอยู่แล้วว่า **ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญขนาดไหน และตลอดระยะเวลาแห่งความ**



# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 90,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6158

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 56.06

Ad Value: 44,848

PRValue (x3): 134,544

Clip: Black/White

คอลัมน์: พาราสาвање

ขัดแย้งหรือก่อนที่จะเกิดการรัฐประหารของคณะเผด็จการคสช. **องค์กรแห่งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ไม่ได้แสดงออกอย่าง** **ที่ควรจะเป็น** จนถูกค่อนขอดว่าเป็นคณะกรรมการไม่ยอมเลือกตั้ง กลายเป็นองค์กรที่มีความเชื่อถือต่ำไปโดยปริยาย

☆☆ แม้ว่าระหว่างการแบ่งเขตเลือกตั้งกต.จะขอพึ่งไบบญูมาตรา 44 จนทำให้เกิดภาพวุ่นวายอมสยบอยู่ใต้อำนาจเผด็จการ เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้อำนาจเต็มและต้องผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม อันจะเป็นการกอบกู้ศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมา 7 เลือกต.ก็น่าจะต้องกล้าที่จะแสดงบทบาทให้เป็นที่พึงที่หวังของประชาชนได้ แต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นอย่างยาก คงไม่ต้องอธิบายว่าเพราะอะไร

☆☆ ขณะที่การเลือกตั้งงวดเข้ามา การปฏิบัติหน้าที่ของสนช.ก็ถือว่าใกล้จะหมดวาระลงไปเรื่อย ๆ การพิจารณาข้อกฎหมายต่าง ๆ ถูกจับตามองเป็นพิเศษ ล่าสุด ก็เป็นร่างพร.บ.ข่าวที่กำลังถูกชวามส่วนใหญ่ต่อต้าน มีเพียงพวกจัดตั้งที่พากันไปยกมือหนุนเท่านั้นที่เห็นด้วย ด้วยในมาตรา 22 ของกฎหมายดังกล่าว ระบุเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้หรือขายเองได้ ที่เป็นการจำกัดสิทธิชวามให้ต้องซื้อจากผู้ขึ้นทะเบียนการค้าเมล็ดพันธุ์เท่านั้น โดยหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

☆☆ ในมุมมองของคนเสนอกฎหมายก็พยายามจะอธิบายสารพัด แต่ที่ขัดแย้งกันเองคงจะเป็นในฝ่ายบริหาร เพราะทั้ง กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ชูติมา บุญยประสงค์ รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ ต่างแสดงความไม่เห็นด้วยต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยหวังเรื่องการคุมเมล็ดพันธุ์ อำนาจซ้ำซ้อน กับพระราชบัญญัติพันธุ์พืชและกังวลว่าเป็นกฎหมายที่ควบคุมมากกว่าส่งเสริม

☆☆ แต่อีกด้านเพจไทยคู่ฟ้าก็ออกมาแจ่มแจ้งข้อดีสารพัดปฏิเสธเรื่องการเอื้อนายทุน ขณะที่ท่านผู้นำก็ย้ำเรื่องเดิมคือการปิดเบือนข้อมูล กรณีนี้ถึงขนาดที่ 2 รัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงก็คงไม่ใช่เรื่องที่ใครจะไปใส่ไฟหรือกล่าวหากันได้ง่าย ๆ อยู่ที่เจตนาของคนเสนอกฎหมายเองต่างหาก ต้องอธิบายสังคัมให้ได้ทำไปเพื่ออุมชวามหรือเอื้อประโยชน์นายทุนกันแน่ ของพรรคนี้มันปิดไม่มีดอยู่แล้วไม่ว่าจะต่อแหล่งยังงี้ก็ตาม ■

# กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดงาน วันสาธิตปลูกข้าวโพดหลังนา จัด5ฐานเรียนรู้แนะนำหลักวิชาการ ตั้งแต่ใช้เมล็ดพันธุ์ถึงการตลาด

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2562 ณ แปลงเรียนรู้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จุดที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหลวง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

นายสำราญ สาราบรรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาและบริการด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถ

เปรียบเทียบกับการปลูกข้าวรอบที่ 2 ได้อย่างชัดเจน โดยจังหวัดสระบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

จำนวน 47 ราย มีพื้นที่ปลูก 607 ไร่ 3 งาน

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยฐานเรียนรู้จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ 1.การเตรียมพื้นที่ การใช้เมล็ดพันธุ์ดี เครื่องจักรกลและการให้น้ำ 2.การตรวจวิเคราะห์ดิน 3.การบริหารจัดการศัตรูพืช 4.การตลาด 5.การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการและคลินิกเกษตร 13 คลินิก ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านการเกษตร รวมถึงการจำหน่ายสินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และภาคเอกชน

นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้สาธิตการปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ อย่าง แตนเบียน และ แมลงหางหนีบ ในแปลงเรียนรู้ เพื่อควบคุมศัตรูพืช